



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2552

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



### กทม.แชมป์หวัด09ติดเชื้อ318ราย เจอเด็กป่วย73ร.ร. เซนต์คาเบรียลพุ่ง152 สาธิตจฟ้า2

ผู้ป่วย"หวัด2009"เพิ่ม 113 ราย ยอดสะสมพุ่ง 518 ราย กรุงเทพฯแชมป์มากที่สุด 318 ราย นนทบุรี66 สธ.เผยเด็กติดเชื้อใน73โรงเรียน9มหาวิทยาลัย "เซนต์คาเบรียล" นักเรียนป่วยมากถึง152คน "สาธิตจฟ้า"ติดแล้ว2ราย ระดมอสม.รณรงค์ทั่วประเทศ

### ป่วยอีก113รายสะสมพุ่ง518คน

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ยังระบาดในประเทศไทยไม่หยุด ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

ประกาศยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเป็น 518 ราย โดยเมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 18 มิถุนายน นพ.ไพจิตร วราชาติ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุม ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า ได้ประกาศขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพิ่มอีก 113 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว 101 ราย และยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลอีก 12 ราย รวมยอดสะสมเป็น 518 ราย แต่ยังมีผู้ป่วยอยู่ในข่ายเฝ้าระวังอีก 1,098 ราย

ทั้งนี้ในจำนวนผู้ป่วย 518 ราย แบ่งเป็นพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 318 ราย

นนทบุรี 66 ราย

ปทุมธานี 58 ราย

ชลบุรี 29 ราย

สมุทรปราการ 21 ราย

ภูเก็ต สมุทรสาคร และนครปฐม จังหวัดละ 4 ราย

เชียงใหม่ ตรัง ร้อยเอ็ด ราชบุรี และสุพรรณบุรี จังหวัดละ 2 ราย

นครสวรรค์ พิษณุโลก ลพบุรี สงขลา และสระบุรี จังหวัดละ 1 ราย

เด็กป่วยติดเชื้อ 73 โรงเรียน 9 มหาวิทยาลัย

นพ.ภาสกร อัครเสวี ผู้อำนวยการสำนักกระบวนาติวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า มีเด็กนักเรียนที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทั้งสิ้น 73 โรงเรียน และ 9 มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ 54 แห่ง จ.นนทบุรี 9 แห่ง จ.ปทุมธานี 3 แห่ง จ.สมุทรปราการ 3 แห่ง จ.ชลบุรี 2 แห่ง จ.นครปฐม 2 แห่ง

โดยเฉพาะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียลมีนักเรียนป่วยมากถึง 152 คน รองลงมาคือ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 17 คน โรงเรียนเซนต์ฟรังซิส 12 คน โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว 12 คน และโรงเรียนสวนกุหลาบ 6 คน เป็นต้น ส่วนมหาวิทยาลัยที่พบผู้ป่วยติดเชื้อ ประกอบด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) มธ. จุฬา มศว.องครักษ์ ม.รังสิต ม.เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เด็กสถานสงเคราะห์ปทุมฯ ตายจากโรคลมชัก

นพ.ภาสกร กล่าวถึงกรณีเด็กในสถานสงเคราะห์ จ.ปทุมธานี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเบื้องต้นสงสัยว่าจะเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นั้น ล่าสุดทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรายงาน ว่า เด็กรายดังกล่าว อายุ 5 ปี ภูมิลำเนา จ.ปราจีนบุรี เพิ่งย้ายไปอยู่ จ.ปทุมธานี เพื่อศึกษา และมีโรคประจำตัวคือ โรคลมชัก ซึ่งเด็กได้กินยารักษาอย่างต่อเนื่อง และผลการชันสูตรศพเบื้องต้นของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ยืนยันว่า เด็กเสียชีวิตจากโรคลมชัก

### "สาธิตฯฯฟ้า"ติดแล้ว 2 ราย มหาวิทยาลัยทั่วประเทศหามาตรการป้องกัน

**นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย** ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า วันที่ 20 มิถุนายนนี้ ที่ประชุม ทปอ.ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะหยิบยกสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 หรือ เพื่อหาแนวทางป้องกันของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม รูปการทางระบาดวิทยาเข้าใจว่า ช่วงเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม เป็นช่วงที่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อาจจะระบาดมาก เนื่องจากโรคนี้ติดต่อกันง่าย และจามได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่อยากให้วิตก กลัว เพราะอัตราความรุนแรงของโรคจนถึงขั้นเสียชีวิตต่ำมาก ส่วนจุฬาลงกรณ์ฯ ได้รับรายงานว่านักเรียนโรงเรียนสาธิตฯฯฟ้า เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2 ราย ทางโรงเรียนได้จำกัดผู้ที่เป็น และผู้ที่สัมผัสออกมาอยู่ในการดูแลควบคุมแล้ว และพยายามคัดกรองนักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มาโรงเรียนอย่างเต็มที่ แต่ไม่ได้ปิดเรียน ส่วนนิสิตยังไม่ได้รับรายงานการติดเชื้อ แต่ได้ให้ข้อมูลกับนิสิตที่เดินทางกลับจากต่างประเทศให้อยู่กลับบ้านดูอาการระยะ 1-3 วัน ซึ่งเป็นช่วงการฟักตัวของเชื้อ

### เด็กวัดดอนเมือง ติดเชื้อ 1 ราย

วันเดียวกัน **ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร** กล่าวว่า ขณะนี้เด็กนักเรียนในสังกัด กทม.อยู่ในข่ายต้องสงสัยที่จะติดเชื้อ 1 ราย โดยเป็นเด็กชั้น ป.6./2 โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศศุภทิศ) ซึ่งป่วยตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา และได้เดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเด็กติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 แต่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติและกลับบ้านแล้ว "เด็กคนดังกล่าวไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ แต่เด็กได้ไปช่วยแม่ขายของในตลาดแห่งหนึ่ง คาดว่าอาจจะติดจากจุดนั้นก็ได้อีก ล่าสุดผู้บริหารโรงเรียนได้สั่งปิดการเรียนการสอนในวันที่ 19 มิถุนายนนี้ 1 วัน" ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าว

### ปลัดสธ.ย้ำ ถ้าเด็กมีไข้สูงเกิน3คนให้ปิดระดับชั้น ไม่ต้องปิดโรงเรียน

**นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)** ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเอ H1N1 ศธ.กล่าวว่า ที่ ศธ.เปิดเผยรายชื่อสถานศึกษา 60 แห่ง ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นั้น ขณะนี้ ได้มอบนโยบายไปว่า ให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของสถานศึกษาเองว่า จะต้องปิดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ ซึ่งสถานศึกษาทั้ง 60 แห่งนั้น มีทั้งที่เปิดแล้ว และยังไม่เปิดการเรียนการสอนตามปกติ อย่างไรก็ตาม จากการหารือร่วมกับ ศธ.ไม่อยากให้โรงเรียนตื่นตระหนก อยากปิดเรียนเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น โดยให้คำแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาดูแลนักเรียนนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และพิจารณาเป็นระดับชั้น หากพบนักเรียน นักศึกษาป่วย หรือต้องสงสัยว่า อาจจะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ต้องพิจารณาว่า มีการแพร่ระบาดในชั้นเรียนหรือไม่ เช่น มีนักเรียนป่วย ไข้สูง มีน้ำมูก ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป อาจสั่งปิดเรียนในระดับชั้นนั้นๆ แต่หากแพร่กระจายไปยังระดับชั้นอื่นๆ จึงจะสั่งปิดการเรียนการสอนทั้งหมด

### หวังร.ร.กวดวิชาระบาดง่าย เป็นห้องแอร์ขนาดเล็ก

**นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)** กล่าวว่า จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนรัฐ และเอกชนชื่อดัง จากที่หารือ ศธ.ก็สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นการแพร่ระบาดในโรงเรียนกวดวิชา เพราะโรงเรียนกวดวิชาบางแห่งเป็นห้องแอร์ขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวนมาก อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย คนได้ทำหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนกวดวิชาทุกแห่งแล้วให้ติดตามมาตรการของ ศธ.ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด หากมีนักเรียนที่ป่วย และหยุดเรียนจำนวนมาก ให้แจ้งเข้ามา เพื่อประสาน ศธ.และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เข้าไปทำความสะอาด

## ระดม อสม.ทั่วปท.เดินรณรงค์

**นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข** กล่าวว่า เป็นห่วงว่าในปีโรคไข้หวัดใหญ่จะระบาดหนักทั้งไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดเพิ่มขึ้นเท่าตัว จากเดิมที่มีผู้ป่วยเฉลี่ยปีละ 9 แสนราย สธ.จึงกำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการรณรงค์ป้องกันสุขภาพ โดยจะเริ่มดำเนินการทันที ในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ จะให้เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยทั่วประเทศ จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กว่า 970,000 คน ให้ความเข้าใจเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยจะเดินขบวนรณรงค์ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่มีความเข้าใจและรู้จักป้องกันตัวเอง โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์” นายวิทยา กล่าว

นายวิทยา กล่าวว่า วันเดียวกัน เวลา 20.30 น.-22.00 น. สธ. จะจัดรายการพิเศษถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 ให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าใจสถานการณ์ของโรค และลักษณะของโรค โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ เช่น ศ.เกียรติคุณนพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรคไข้หวัดใหญ่ ศ.นพ.ยง ภูววรรณ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญ.สยามพร ศิริวานิน คณะแพทยศาสตร์รามธิบดี นพ.ศุภมิตร ชุนสุทธิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เป็นต้น ซึ่งประชาชนสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อสงสัยในรายการได้

## ให้ความรู้เด็กช่วงเคารพธงชาติทุกเช้า

นายวิทยา กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกสังกัด ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป จะมอบหมายให้แพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความรู้กับนักเรียนในช่วงเคารพธงชาติ ทุกวัน เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดในเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัด ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สถานีอนามัย จัดแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความรู้กับเด็กทุกโรงเรียนเช่นกัน นอกจากนี้ สธ.จะขยายกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น คือกลุ่มแรงงานตามสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือ

“สธ. ไม่เคยแนะนำให้ปิดโรงเรียน หากพบเด็กป่วยให้เด็กหยุดเรียนและรักษาอาการจนกว่าจะหายปกติ หรือหากมีเด็กป่วยเป็นกลุ่มก้อน ก็ให้ปิดห้องเรียนเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียน แต่ที่ยังมีการสั่งปิดโรงเรียนอยู่นั้น เป็นเรื่องของการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองของเด็กที่อาจมีความกังวลอยู่” นายวิทยา กล่าว

ต่อมาเวลา 13.00 น.นายวิทยา พร้อมด้วยนายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหาร สธ. ได้ตรวจเยี่ยมและรณรงค์ทำความสะอาดที่ห้างสรรพสินค้า มานูญครอง เซ็นเตอร์ จากนั้นได้รณรงค์แจกหนังสือปกเขียว “รู้เท่าทันเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่” ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งได้จัดพิมพ์จำนวน 1 ล้านเล่ม

## ชี้เชื้อกลายพันธุ์ที่บราซิลไม่น่ากลัว

**นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์** กล่าวถึงกรณีทั่วประเทศบราซิลมีการรายงานพบเชื้อไวรัสชนิดนี้กลายพันธุ์ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เฝ้าระวังในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเรื่องเชื้อดีด้วย แต่ยังไม่พบว่ามีอาการกลายพันธุ์

ขณะที่ **นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค** กล่าวว่า ทีมนักวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ของประเทศบราซิล ที่พบว่ามีอาการกลายพันธุ์ต่างจากสายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 พบว่าเชื้อที่กลายพันธุ์มีลักษณะแตกต่างจากเชื้อที่ตรวจพบที่แคลิฟอร์เนีย และที่ จ.นนทบุรี แต่เป็นการกลายพันธุ์ในระดับนิวคลีโอไทด์ (nucleotide) ซึ่งไม่มีความหมายในเชิงการระบาดของโรค หมายความว่า ไม่มีผลต่อการติดต่อด้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ และไม่มีผลต่อการแพร่เชื้อได้ง่ายขึ้น แต่นักวิทยาศาสตร์ยังต้องศึกษาตัวอย่างเชื้อไวรัสอย่างเนื่อง เพราะเป็นเชื้อที่มีการกลายพันธุ์ตลอดเวลา

นพ.สมชาย ธีระปภรณ์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้รับทราบเกี่ยวกับการรายงานเชื้อ

ไวรัสชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 กลายพันธุ์จากประเทศบราซิลแล้ว และมีความเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะเป็นธรรมชาติของเชื้อไวรัส ที่มีกลายพันธุ์ได้ตลอดเวลา แต่บอกไม่ได้ว่าเชื้อที่กลายพันธุ์จะมีความรุนแรงมากหรือน้อยกว่าเดิม จะต้องใช้การระดมความคิดเห็นจากนักวิทยาศาสตร์ แต่ขณะนี้เชื้อพันธุ์ใหม่ที่แพร่ในประเทศไทย ไม่รุนแรงไปกว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

### "อนุบาลนครราชสีมา" ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 3 คน รอผลตรวจเลือด

**นพ.วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุข จ.นครราชสีมา** ได้รับมอบหมายจาก นพ.วิชัย ชิตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุข จ.นครราชสีมา ให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เนื่องจาก นพ.วรัญญูมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบาดวิทยาโดยตรง นพ.วรัญญู ยอมรับว่า มีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 3 คน ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่จริง เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย สำนักงานสาธารณสุข ดำเนินการเจาะเลือดของนักเรียนทั้ง 3 คน นำตัวอย่างไปตรวจสอบที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 5 นครราชสีมา ซึ่งผลยืนยันออกมาไม่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด โดยนักเรียนทั้ง 3 คน ป่วยเป็นไข้หวัดตามฤดูกาลเท่านั้น

### ลาวเจอคนติดเชื้อแล้วรายแรก เร่งหาตัวคนสัมผัสคนป่วย

**สำนักข่าวเอเอฟพี** รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของลาวและองค์การอนามัยโลก ระบุว่า พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2009 **รายแรกในลาว** แต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อและสัญชาติของผู้ติดเชื้อ เพียงแต่ระบุว่า เดินทางมาจากประเทศที่ใช้หวัดใหญ่กำลังระบาด คนไข้ไม่มีอาการหนักถึงกับต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและขณะนี้อาการดีขึ้นแล้ว ชาวระบุด้วยว่าทางการลาวกำลังติดตามผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว โฆษกรัฐบาลลาวกล่าวด้วยว่าโอกาสติดเชื้อจากชาวต่างชาติในลาวมีน้อยมากเนื่องจากชาวต่างชาติส่วนใหญ่ เข้าลาวผ่านไทยหรือเวียดนาม

### กักตัวลูกเรือ-ผู้โดยสารเรือสำราญโอเชียนดรีม10วัน หลังเจอติดเชื้อ3

เอเอฟพีแจ้งด้วยว่า ที่ประเทศ**แคนาดา** ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 เพิ่มขึ้นอีก 3 คนเป็น 12 คน ส่วนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกือบถึง 5 พันคนแล้วโดย 284 คนยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ที่**ประเทศจีน** ทางการจีนได้ยุติควบคุมนักเรียนชาวอเมริกันผู้ต้องสงสัยติดเชื้อภายหลังพบนักเรียนบางคนติดเชื้อขณะเดินทางไปทัศนศึกษาในจีน โดยทุกคนเตรียมตัวเดินทางไปนครเซี่ยงไฮ้ก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐ ที่**เวเนซุเอลา** มีการควบคุมตัวผู้โดยสาร 1,219 คนและลูกเรืออีก 460 คนบนเรือสำราญโอเชียน ดรีม เป็นเวลา 10 วันภายหลังพบลูกเรือติดเชื้อ 3 คน โดยทั้งหมดถูกควบคุมตัวไว้บนเรือนอกชายฝั่งเกาะมาร์การิตาของเวเนซุเอลา ส่วนผู้ติดเชื้อในเวเนซุเอลาอยู่ที่ 60 คน